

XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH LÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG VIÊN

SONG HÀO

Thời đại của chúng ta ngày nay là thời đại đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội đối lập, thời đại chủ nghĩa đế quốc sụp đổ và hệ thống thuộc địa bị thủ tiêu, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

Rõ ràng lịch sử xã hội loài người đã phát triển tới thời kỳ mà giai cấp công nhân là người đứng ở vị trí trung tâm của thời đại, là người đại biểu chân chính cho dân tộc và dân chủ, cho trí tuệ loài người, tiến lên xây dựng một xã hội hạnh phúc trong lao động và hòa bình: xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp thực hiện lý tưởng cộng sản vĩ đại, giai cấp công nhân phải nhận lấy sứ mạng lịch sử lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân phải tổ chức ra chính đảng của mình, định ra đường lối chiến lược, sách lược và phải lãnh đạo, đoàn kết, tổ chức quần chúng thành lực lượng hùng hậu, vững mạnh để tiến hành đấu tranh cách mạng đánh đổ chủ nghĩa tư bản, giành chính quyền, tiến lên xóa bỏ giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lao động Việt-nam là đảng của giai cấp công nhân, là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt-nam. Đảng đại biểu quyền lợi của dân tộc Việt-nam. Mục đích của Đảng ta là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-lê-nin, Đảng ta đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Việt-nam vượt qua những đoạn đường cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, nhưng cũng đầy thắng lợi vẻ vang.

Cách mạng tháng Tám thành công và kháng chiến chống pháp thắng lợi đã xóa bỏ xiềng xích nô lệ ở một nước thuộc địa và nửa phong

kiến, đã làm thay đổi căn bản bộ mặt chính trị xã hội nước ta. Và hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam và thực hiện thống nhất nước nhà. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng ta đã và đang thực hiện tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, tỏ rõ năng lực và trí tuệ của Đảng ta, tỏ rõ ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và tinh thần phấn đấu bền bỉ của Đảng vì sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, vì lợi ích của nhân dân lao động, của dân tộc Việt-nam.

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn của xã hội Việt-nam, là sự tập trung đầy đủ nhất trí tuệ của giai cấp công nhân và dân tộc Việt-nam. Tinh thần chiến đấu của Đảng ta là kết quả tinh thần của truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của dân tộc và tinh thần triệt để cách mạng của giai cấp công nhân.

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ta là hạt nhân, là trung tâm để đoàn kết toàn thể dân tộc Việt-nam tiến lên dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt-nam đều không tách rời sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch kính mến, không thể tách rời sự nghiệp xây dựng và củng cố Đảng. Phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng là vinh dự chiến đấu ước mơ của mọi người. Quân đội ta lại càng gắn bó tha thiết với Đảng, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của mọi cán bộ và chiến sĩ. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Đảng là người sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, rèn luyện, giáo dục lực lượng vũ trang. Tổ chức Đảng trong quân đội là tổ chức lãnh đạo mọi mặt công tác xây dựng, chiến đấu trong đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang ta đã hết nhiệt tình, trí tuệ, tài năng và sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chiến

đầu vì độc lập của thống nhất tổ quốc quyết sinh. Trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước hiện nay, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã nêu cao tinh thần anh dũng tuyệt vời, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí, sáng tạo, quyết cùng nhân dân cả nước thực hiện nguyện vọng không gì quý hơn độc lập, tự do, thực hiện lời thề chết chứ không chịu làm nô lệ, quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền nam, tiến tới thống nhất đất nước. Tất cả những hành động đó biểu hiện rõ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang hết sức gắn bó đời mình với cách mạng, trung thành với nhân dân, với lý tưởng cao cả và mục tiêu chiến đấu của Đảng. Đó là kết quả của sự lãnh đạo giáo dục, rèn luyện của Đảng đối với quân đội. Nhờ đó, mọi người từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của mình đã thấy được sâu sắc mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang cũng như của mỗi cán bộ và chiến sĩ đều có sự lãnh đạo, giáo dục, dìu dắt của Đảng. Mọi người đã tự giác coi tổ chức Đảng là trái tim, khối óc, coi chi bộ là đại hội, cấp ủy của đơn vị, coi đảng viên là đồng chí thân thiết của mình, là tấm gương sáng hướng dẫn, cổ vũ hành động cách mạng của mình. Do đó, mọi người đều cố gắng rèn luyện mình để có được phẩm chất cao quý như người đảng viên, đều thực hiện mong muốn cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Bởi vậy, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang không chỉ là trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

Đối với mỗi đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh là một vấn đề thuộc về lập trường, quan điểm gia cấp, là trách nhiệm chính trị. Để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đó, mỗi đảng viên phải:

- 1.- Tu dưỡng rèn luyện mình thành người đảng viên ưu tú.

Đảng là một tổ chức gồm có các đảng viên họp thành. Đảng mạnh hay yếu trước hết do chất lượng đảng viên quyết định. Vì vậy, muốn xây dựng

Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên phải xây dựng mình thành người đảng viên ưu tú. Mỗi đảng viên phải tự đặt cho mình nhiệm vụ phải tu dưỡng, rèn luyện để có phẩm chất, đạo đức cách mạng tốt và năng lực giỏi, phát huy hết tính tiên phong trên tất cả các mặt lý luận, tư tưởng và hành động, có uy tín và năng lực hướng dẫn tư tưởng, hành động cách mạng cho quần chúng. Đảng viên có tu dưỡng, rèn luyện mình thành người đảng viên ưu tú thì mới xứng đáng là người trong đội tiên phong của giai cấp. Mỗi đảng viên có thật sự là một tế bào khỏe mạnh hoạt động đúng chức năng trên các mặt công tác được phân công thì tổ chức Đảng mới vững mạnh.

Vì vậy, đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện mình để vừa có phẩm chất, đạo đức cộng sản chủ nghĩa, vừa có năng lực lãnh đạo cách mạng. Bất cứ người đảng viên nào cũng phải có đầy đủ cả hai mặt đó, thiếu một mặt nào cũng không thể trở thành người đảng viên ưu tú được.

Đạo đức cách mạng là yêu cầu cơ bản và trước hết đối với người đảng viên nói chung cũng như đối với người đảng viên trong lực lượng vũ trang. Nó là cơ sở, là điều kiện căn bản để cho đảng viên xây dựng, rèn luyện, phát huy và phát triển năng lực. Đảng viên mà không có tư tưởng vô sản, sinh hoạt không lành mạnh, trong sạch thì sẽ ảnh hưởng đến bản chất giai cấp, tính tiên phong của Đảng, sẽ làm cho tư tưởng trong Đảng không thuần nhất, tổ chức Đảng không vững mạnh.

Đảng viên thiếu đạo đức cách mạng thì sẽ không được Đảng tin cậy, không được quần chúng mến phục, không làm cho kẻ thù khiếp sợ và tất nhiên không thể hoạt động, không thể làm được nhiệm vụ đảng viên.

Năng lực là yêu cầu rất quan trọng của người đảng viên. Vì đảng viên không quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, không có trình độ hiểu biết nhất định về chủ nghĩa Mác-Lênin, không có năng lực tuyên truyền, giáo dục, động viên, tổ chức, lãnh đạo quần chúng thực hiện

tốt nhiệm vụ cách mạng của Đảng thì sẽ không phát huy được tác dụng làm nòng cốt lãnh đạo trên các mặt công tác được Đảng phân công, sẽ không làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Bởi vậy, tu dưỡng, rèn luyện mình rèn hai mặt phẩm chất, đạo đức và năng lực cả về mặt lý luận và thực tiễn, để trở thành đảng viên ưu tú là cả một quá trình thường xuyên, liên tục, là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, kiên quyết và triệt để. Nó đòi hỏi mỗi người phải có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, có sự nỗ lực chủ quan rất lớn mới có thể tự cải tạo, rèn luyện mình có kết quả.

2 – Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Đảng ta mạnh không phải chỉ do Đảng có những đảng viên trung kiên, có bản lĩnh vững vàng, mà còn là do Đảng ta có tổ chức, có kỷ luật, có sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng hành động. Tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết nhất trí là vũ khí chủ yếu của Đảng để đấu tranh thắng lợi. Sức mạnh của đảng không chỉ đơn giản là sức mạnh của từng cá nhân cộng lại, mà là sức mạnh tập thể to lớn, được nhân lên gấp bội của đảng viên. Đó là sức mạnh của trí tuệ, năng lực tập thể, là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất. Vì vậy, nó là vũ khí, là lực lượng để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù của Đảng ta, của nhân dân ta.

Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị của các đồng chí trong cấp ủy và các cán bộ phụ trách, mà nó phải là trách nhiệm chính trị chung của toàn thể đảng viên. Vì đó là vấn đề nguyên tắc, vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng, là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù. Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất của đảng bộ trong lực lượng vũ trang là cơ sở để đoàn kết nội bộ quân đội, đoàn kết quân dân, thực hiện nguyên tắc đoàn kết minh, tiêu diệt địch. Đó là điều kiện để phát huy hết sức mạnh đoàn kết hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang và cũng là điều kiện để hoạt động cách mạng của mỗi đảng viên, phải nêu cao trách nhiệm chính trị, coi việc

củng cố, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng như bảo vệ con người của mắt mình, để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Để củng cố sự đoàn kết, nhất trí về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong đảng bộ, mỗi đảng viên trong lực lượng vũ trang phải:

Thường xuyên quán triệt đường lối chính trị của Đảng, nhất trí cao độ, tin tưởng tuyệt đối và kiên quyết chấp hành mọi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng ta là chủ nghĩa Mac-lênin, đường lối chính trị của Đảng. Cơ sở đó là biểu hiện tập trung nhất lập trường, quan điểm, tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt-nam. Đồng thời, có cũng là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng viên, là nội dung để thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng, là bó đuốc soi đường để đi đến thắng lợi.

Chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng, của giai cấp công nhân. Để thực hiện mục tiêu đó, nghĩa vụ quốc tế của giai cấp vô sản mỗi bước rất nặng nề. “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” là khẩu hiệu hành động chung của giai cấp vô sản để thực hiện lý tưởng vĩ đại của mình. Nhưng hoàn cảnh và nhiệm vụ cách mạng cụ thể của mỗi nước có khác nhau, cho nên, Đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước phải định ra đường lối, nhiệm vụ cách mạng của nước mình để tiến hành lãnh đạo cách mạng. Mỗi đảng viên của Đảng phải có trách nhiệm góp phần trí tuệ định ra đường lối và phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đó. Đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu, là phương hướng nội dung hành động của toàn thể đảng viên. Mỗi đảng viên phải thực hiện đường lối, nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng và mọi chủ trương nghị quyết của Đảng. Đó cũng là nghĩa vụ quốc tế của giai cấp vô sản, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với giai cấp và đối với dân tộc mình.

Để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất phát huy sức mạnh lãnh đạo của Đảng, mọi đảng viên phải ra sức học tập nắm vững đường lối chính trị của Đảng và kiên quyết phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đó. Chỉ có quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng thì đảng viên mới hành động đúng phương hướng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quan triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng là phải nắm vững lập trường, quan điểm của Đảng thể hiện trong đường lối, nhiệm vụ, phải nắm chắc nội dung và hiểu một cách có cơ sở lý luận là thực tiễn, đồng thời phải kiên quyết phấn đấu tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng theo nhiệm vụ của mình. Hiện nay, đối với đường lối, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc, mỗi đảng viên phải tuyệt đối tin tưởng, triệt để chấp hành, coi đó là một vấn đề nguyên tắc để củng cố sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và là cơ sở của sức mạnh để đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Mỗi đảng viên trong quân đội chúng ta phải có nhiệm vụ đóng góp trí tuệ của mình vào trí tuệ chung để lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ lịch sử trọng đại đó. Mọi biểu hiện về nhận thức, tư tưởng sai tãi với lập trường, quan điểm, không đúng với đường lối, chủ trương của Đảng đều là những hành động làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, làm yếu lực lượng cách mạng, lực lượng vũ trang. Những hiện tượng tư tưởng giản đơn, nghiên cứu không sâu hiểu không kỹ đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng cũng là thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh, vì nắm không vững đường lối chính trị của Đảng thì không thể sắc sảo, nhạy bén trong công tác lãnh đạo, trong tổ chức thực hiện, thậm chí còn có thể dẫn đến những sự sai lệch với đường lối, chủ trương của Đảng, làm chậm trễ hoặc cản trở sự tiến triển của sự nghiệp cách mạng.

Nhiệm vụ của người đảng viên là không được để cho mình lạc hậu về tư tưởng, thoái hóa về đạo đức, không được buông lỏng vị trí lãnh đạo để mất tác dụng tiên phong, không được sơ sẩy về chính trị, tư tưởng để kẻ thù có thể lợi dụng phá hoại và phải thường xuyên đấu tranh khắc phục mọi khuynh hướng, quan điểm, tư tưởng và mọi hành động sai trái đi chệch hoặc làm cản trở việc thực hiện mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng của người đảng viên là làm cho đường lối của Đảng được thực hiện thắng lợi, tổ chức Đảng luôn luôn vững mạnh, đảng viên và quần chúng luôn luôn tiến bộ.

Nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, chế độ tổ chức và lãnh đạo của Đảng để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất về tổ chức.

Chỉ có trên cơ sở nhất trí về chính trị, tư tưởng để thống nhất về tổ chức và hành động thì mới biến sức mạnh về chính trị, tư tưởng thành sức mạnh về tổ chức thực hiện. Sức mạnh đó là sức mạnh vô địch của giai cấp vô sản, của lực lượng cách mạng để chiến thắng kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Vì vậy, để đảm bảo sự đoàn kết nhất trí về chính trị, tư tưởng và hành động, đảng viên phải nghiêm chỉnh tuân theo những nguyên tắc, chế độ tổ chức và lãnh đạo của Đảng là: đảng viên phải phục tùng tổ chức số ít phía phục tùng số đông, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương, bộ phận phải phục tùng toàn cục... Đó là sức mạnh củ tổ chức, sức mạnh của tư tưởng, sức mạnh của sự tập trung, thống nhất cao độ, đoàn kết tất cả các đảng viên trong tổ chức của Đảng thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động, nhằm phát huy hết tài năng, trí tuệ, để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Lênin đã từng nói:” Chừng nào mà người vô sản còn là các nhân riêng lẻ thì họ chẳng có nghĩa lý gì cả. Tất cả lực lượng, tất cả các năng lực để tiến bộ, tất cả các hy vọng và nguyện vọng của người vô sản đều do tổ chức, từ hoạt động chung và có

phương pháp với các đồng chí của mình mà có. Khi nào người vô sản là một bộ phận hợp thành của một bộ máy vĩ đại và mạnh thì người đó cảm thấy mình vĩ đại và mạnh. Đối với anh ta, bộ máy ấy là tất cả; đem so sánh với bộ máy ấy thì cá nhân riêng lẻ chẳng có ý nghĩa là bao”

Đảng của giai cấp vô sản là đảng của Đảng giai cấp tiên tiến nhất trong xã hội hiện đại, giai cấp đại diện cho nền sản xuất hiện đại, giai cấp có tổ chức kỷ luật, có năng lực xây dựng một xã hội tốt đẹp nhất trong lịch sử xã hội. Đảng có trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ cuộc đấu tranh cách mạng nhằm lật đổ và đập tan nền chuyên chính tư sản, thiết lập và củng cố nền chuyên chính vô sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Với trách nhiệm lịch sử to lớn đó, Đảng nhất thiết phải có sự tổ chức rất chặt chẽ và khoa học. Và chính tổ chức vô cùng chặt chẽ và khoa học đó đã tạo cho giai cấp vô sản mà tiêu biểu là chính đảng của mình có sức mạnh vô cùng vĩ đại, có một năng lực hết sức to lớn để làm tròn được nhiệm vụ lịch sử.

Cho nên, xây dựng và phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh cùng sự tổ chức là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với Đảng. Vì không có tổ chức thì không có sức mạnh của tập thể, và trái lại, không có tập thể thì cũng không thể thành sức mạnh tổ chức. Để phát huy được sức mạnh đó, yêu cầu mỗi đảng viên nhận rõ sức mạnh của các nhân và sức mạnh của tập thể, sức mạnh cá nhân chỉ có thể phát huy được trong một tổ chức có những nguyên tắc hành động nhất định. Cho nên, trong bất kỳ trường hợp nào cũng yêu cầu đảng viên phải giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa các nhân tổ chức, phải chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức, chế độ lãnh đạo, phải tôn trọng, phục tùng tập thể, tin và dựa vào tập thể để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Mỗi đảng viên quan triệt nguyên tắc, chế độ tổ chức và lãnh đạo củ Đảng là phải thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, đồng thời nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật để bảo đảm sự thống nhất tư tưởng và hành động trong

Đảng. Thực hiện quyền dân chủ là phải nắm vững đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chế độ lãnh đạo của Đảng, nắm vững tình hình, nhiệm vụ của địa phương, của đơn vị mình, có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy hết năng lực, trí tuệ đóng góp được nhiều kinh nghiệm, sáng kiến của mình vào trí tuệ của tập thể để quyết định đường lối, chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt của Đảng được đúng đắn, chính xác, toàn diện, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, mỗi đảng viên lại phải tự xác định cho mình trách nhiệm phấn đấu thực hiện đường lối chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng. Mỗi đảng viên phải nắm rõ quyền hạn nghĩa vụ đảng viên đã quy định trong điều lệ Đảng như: thảo luận, bầu cử, ứng cử, biểu quyết, phê bình, chất vấn, v.v... và thi hành các quyền đó một cách đúng đắn, biết phát huy dân chủ và biết sử dụng quyền dân chủ, đồng thời làm tròn mọi nghĩa vụ của mình để góp phần xây dựng sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng con người và xây dựng tổ chức của Đảng vững mạnh.

Dân chủ trong Đảng ta là dân chủ có lãnh đạo, có tổ chức, là dân chủ dưới sự lãnh đạo tập trung. Ngược lại, tập trung của Đảng ta là tập trung trên cơ sở dân chủ, có mở rộng dân chủ thì mới có được sự tập trung thống nhất trong hành động, mới có kỷ luật tự giác nghiêm minh.

Mỗi đảng viên phải nhận thức đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và quán triệt nguyên tắc đó trong mọi hành động của mình để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Tình yêu thương cách mạng, thương yêu đồng chí, đồng đội cũng là một cơ sở rất quan trọng để đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Nội bộ Đảng ta hội nghị không những đoàn kết thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhất tí về những vấn đề về đường lối, nguyên tắc mà còn đoàn kết, thống nhất cả trong quan hệ đồng chí. Trong quan hệ công tác, sinh hoạt hằng ngày, quan hệ đồng chí mà có đoàn kết thì mới tạo được nhiều điều kiện để đoàn kết, phân công phối hợp trong tổ chức,

trong công tác, chiến đấu và mới phát huy đầy đủ sức mạnh của sự nhất trí về đường lối, nguyên tắc thành sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. Trong quan hệ với đường lối, phải lấy mục đích, lý tưởng làm cơ sở, lấy hoàn thành nhiệm vụ làm nội dung, lấy việc thương yêu, đoàn kết cách mạng làm điều kiện để xây dựng sự đoàn kết. Phải khiêm tốn, quan tâm, tôn trọng, yêu quý đồng chí, thông cảm những khó khăn, gánh nặng về nguyên tắc, những không khắt khe trong sinh hoạt. Đồng chí, đồng đội đối xử với nhau phải rất có tình có nghĩa, hết sức dân chủ, bình đẳng, trung thực, thật thà. Phải thực hiện được khẩu hiệu, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn được như vậy phải tu dưỡng rèn luyện mình có đạo đức cách mạng tốt, kiên quyết chống và khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Vì chủ nghĩa cá nhân thường là nguyên nhân gây chia rẽ bè phái, gây trở ngại cho sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức cách mạng, trong quan hệ đồng chí.

Giữ vững khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng tổ chức trong Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là nguyên tắc hành động của người đảng viên để xây dựng đảng bộ trong quân đội, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế.

3. Tích cực đóng góp trí tuệ và năng lực của mình đối với việc định ra đường lối chính sách của Đảng, chủ trương, nghị quyết của đảng bộ và kiên quyết tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, chủ trương, nghị quyết đó.

Đóng góp ý kiến và kinh nghiệm vào sự lãnh đạo chung và kiên quyết, triệt để chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng là nghĩa vụ và trách nhiệm của đảng viên. Vì không đóng góp trí tuệ, năng lực của mình vào sự lãnh đạo chung thì sẽ không làm đầy đủ trách nhiệm của một thành viên đối với tổ chức, không phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể.

Là những đảng viên hoạt động trong lực lượng vũ trang, nên dù ở cương vị nào, chúng ta cũng phải xuất phát từ yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng đơn vị tiến bộ, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung và tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng. Có như vậy, tập thể mới có sức mạnh to lớn và Đảng ta mới làm tròn trách nhiệm đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản.

Vì vậy, trên cơ sở nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, củng cố có lập trường, quan điểm, rèn luyện đạo đức cách mạng, người đảng viên phải không ngừng nâng cao trách nhiệm chính trị đóng góp vào sự lãnh đạo chung và tư tưởng thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, mang hết sức mình cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng.

Trách nhiệm chính trị của mỗi người đảng viên trong lực lượng vũ trang là phải đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để chi bộ có nghị quyết chính xác, làm chỗ dựa vững chắc để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu. Đồng thời, mỗi đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của chi bộ, vận động, hướng dẫn quần chúng thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ.

Trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên là phải tôn trọng và phục vụ sự lãnh đạo tập thể của cấp ủy, liên hệ mật thiết với đảng viên và quần chúng để thu thập kinh nghiệm, sáng kiến, nắm được tình hình mọi mặt công tác của đơn vị, đóng góp được nhiều ý kiến cho cấp ủy nghiên cứu định ra phương hướng, chủ trương mọi mặt công tác được đúng đắn. Sau khi có nghị quyết, mỗi đảng ủy viên có nhiệm vụ nghiêm chỉnh chấp hành và có trách nhiệm giúp cấp dưới quán triệt đầy đủ nghị quyết.

Để đóng góp được đầy đủ ý kiến, kinh nghiệm vào sự lãnh đạo chung và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy, yêu cầu mỗi người đảng viên dù trên cương vị công tác nào cũng phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng và biết làm công tác vận động quần chúng tốt.

Một đảng vững mạnh là một đảng, sau khi có đường lối chính trị, đường lối tổ chức đúng đắn, phải tập hợp và lãnh đạo được đại số quần chúng chung quanh mình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Người đảng viên chỉ có thể hoạt động cách mạng được tốt khi có tinh thần cách mạng triệt để, lập trường kiên quyết, có năng lực thực hiện tốt, có liên hệ mật thiết với quần chúng và biết làm công tác vận động quần chúng. Đối với Đảng cũng như đối với mỗi đảng viên, quần chúng là người bạn, người đồng chí cách mạng - là đối tượng lãnh đạo, đồng thời cũng là người thầy học. Trước hết, mỗi đảng viên trong quân đội chúng ta phải xác định tổ chức vì nhân dân phục vụ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mỗi đảng viên phải luôn luôn tìm hiểu, nắm vững tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng thì mới tuyên truyền, vận động, giác ngộ và hướng dẫn hành động cho quần chúng được kịp thời và sâu sắc. Đồng thời, qua liên hệ mật thiết với quần chúng mà đảng viên hiểu được đầy đủ những yêu cầu, nguyện vọng, tâm tư của quần chúng thu thập được những ý kiến tốt, sáng kiến, kinh nghiệm hay để có cơ sở thực hiện đóng góp vào sự lãnh đạo chung trong đơn vị và tự bồi dưỡng đạo đức, năng lực cho mình. Quán triệt quan điểm đó trong quân đội cách mạng, chúng ta lãnh đạo và chỉ huy bộ đội bằng phương pháp vận động cách mạng của Đảng, tức là bằng phương pháp điều tra, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng đấu tranh cách mạng. Người đảng viên phải nắm vững và thực hiện rất giỏi các bước công tác trong phương pháp vận động quần chúng cách mạng của Đảng, không được dung phương pháp mệnh lệnh đơn thuần và cũng không được buông trôi, theo đuôi quần chúng. Vì không giáo dục, hướng dẫn quần chúng làm cách mạng là bỏ nhiệm vụ lãnh đạo, những nếu theo đuôi, nuông chiều quần chúng thì sẽ mất vai trò tiên phong của Đảng. Phải nắm vững và biết vận dụng rất thành thạo các nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc chỉ huy, nguyên tắc quản lý, giáo dục của quân đội cách mạng, kết hợp chặt

chẽ giữa tập trung và dân chủ, dân chủ và kỷ luật, giáo dục, thuyết phục với tổ chức hướng dẫn quần chúng thực hiện. Phải tích cực làm công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho uy tín và ảnh hưởng của Đảng ăn sâu, bám rễ vào quần chúng, làm cho quần chúng hiểu Đảng, tin tưởng Đảng, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác quần chúng là nhằm bồi dưỡng, giác ngộ quần chúng có đủ trình độ, năng lực thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng của Đảng, đồng thời còn nhằm chọn lựa những người ưu tú trong quần chúng đưa vào đội ngũ của Đảng. Mỗi đảng viên có làm tốt công tác điều tra, tuyên truyền, giác ngộ, thu hút những cán bộ, chiến sĩ ưu tú được rèn luyện trong công tác, trong chiến đấu vào đội ngũ của Đảng thì đảng bộ mới lớn mạnh, không ngừng mở rộng về số lượng và nâng cao chất lượng, luôn luôn đủ năng lực làm nhiệm vụ lãnh đạo.

Chúng ta cần nhận rõ, đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung và kiên quyết, triệt để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy, là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên nói chung, cũng như của đảng viên trong lực lượng vũ trang đối với Đảng. Đồng thời, làm như vậy cũng là để giải quyết tốt được mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức, giữa lãnh đạo đúng và tổ chức thực hiện giỏi, giữa quần chúng và Đảng, tạo thành một tập thể gang thép có sức mạnh to lớn để lãnh đạo đơn vị luôn luôn tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu.

4-Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực bảo vệ Đảng.

Đảng ta là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Để làm tròn sứ mạng lịch sử giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Đảng phải vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức.

Đảng là nhân tố quyết định và nguồn gốc của mọi sự trưởng thành và thắng lợi của quân đội ta. Cho nên, kẻ thù giai cấp và dân tộc muốn chống phá cách mạng, trước hết chúng tìm mọi cách phá hoại Đảng ta –

bộ tham mưu của cách mạng. Chúng luôn luôn tìm mọi cách xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách, phá hoại, chia rẽ tổ chức, hòng làm cho Đảng ta suy yếu và giảm uy tín trong quần chúng đi đến không đủ năng lực để thực hiện được mục tiêu chiến đấu của mình. Vì vậy, để bảo vệ Đảng, mỗi người đảng viên phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đứng vững trên lập trường, quan điểm, tư tưởng của Đảng, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, tả khuynh và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Phải tích cực bảo vệ đường lối chính trị, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất và mọi nguyên tắc tổ chức, chế độ lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phải tích cực đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kịp thời thanh trừ khỏi Đảng những phần tử xấu, cơ hội len lỏi vào Đảng để phá hoại...

Chúng ta đang sống trong một thời đại vẻ vang nhất, vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc. Để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang, oanh liệt nhất là cùng toàn dân quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, chúng ta cần ra sức xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt; phải tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng và phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo của quần chúng trong lực lượng vũ trang. Đó là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quân sự của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sức mạnh chiến đấu của Đảng ta là sức mạnh toàn diện. Đảng ta mạnh về đường lối và tổ chức thực hiện, mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, từng người đảng viên mạnh và cả tổ chức lãnh đạo của Đảng mạnh. Đảng ta có sức toàn diện, tổng hợp, vô địch đó vì Đảng ta có đường lối, chủ trương đúng đắn, có tổ chức lãnh đạo giỏi và vững chắc, có đội ngũ đảng viên ưu tú và có lực lượng quần chúng hùng hậu. Toàn thể đảng viên, cán bộ và chiến sĩ hãy luôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm chính trị, tích cực xây dựng Đảng vững mạnh để xây dựng quân đội vững

mạnh tiến lên hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta.